





สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

6 เมษายน 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	
<p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1. รณรงค์ฉีดวัคซีนโควิดพร้อมใช้หวิดใหญ่ สื่อที่นำเสนอ : ทีวีช่อง TNN</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวว่า สถานการณ์โรคโควิด 19 ขณะนี้เริ่มมีลักษณะใกล้เคียงกับโรคไข้หวัดใหญ่ คือจะมีการระบาดในช่วงหน้าฝนเดือน พ.ค. – มิ.ย. จึงให้มีการทบทวนมาตรการทั้งการเฝ้าระวังสอบสวนโรค การเฝ้าระวังสายพันธุ์แนวทางการรักษา รวมถึงการฉีดวัคซีนที่จะเน้นฉีดในกลุ่มเสี่ยงจำนวน 1-2 เข็ม และเดินทางรณรงค์ฉีดวัคซีนกลุ่มเสี่ยงพร้อมกันกับไข้หวัดใหญ่</p> <p>2. สร้างความมั่นใจในการใช้ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า)</p> <p>- กรมควบคุมโรค และกรมการแพทย์ ร่วมกับ สมาคมแพทย์เฉพาะทาง แผลงข่าวเรื่องการให้ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปสำหรับการป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อและการรักษาโควิด 19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงการให้ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปว่า ที่ผ่านมามีคนมาฉีดเพื่อป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อในกลุ่มผู้มีภูมิคุ้มกันต่ำและร่างกายไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้จากวัคซีน และใช้รักษาผู้ป่วยโควิด 19 พบว่ามีความปลอดภัย ไม่มีผลข้างเคียงรุนแรง</p> <p>- ศ.พญ.ศศิโสภณ เกียรติบูรณกุล ผู้แทนราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย ยืนยันว่า ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปที่ยังมีอยู่ขณะนี้ ยังใช้ได้กับสายพันธุ์ BA 2.75 และ BN.1 ซึ่งเป็นสายพันธุ์หลักที่ระบาดในไทย ขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่า ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปมีประสิทธิภาพดี และมีความปลอดภัยสูง</p> <p>- นพ.สุชาย ศรีทิพย์วรรณ ผู้แทนสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย กล่าวถึงผู้ป่วยโรคไตที่แนะนำให้รับภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป ได้แก่ ผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไต ผู้ป่วยฟอกไต และผู้ป่วยไตอวัยวะที่ได้รับยากดภูมิ จากข้อมูลการเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับการฉีดภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป พบว่ามีความปลอดภัยสูง</p> <p>- ศ.ดร.พญ.อดิพร อิงค์สาธิต ผู้แทนสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย กล่าวว่า แนะนำให้ผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะกว่า 6,000 ราย เข้ารับการฉีดภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป เนื่องจากเป็นผู้ที่ต้องรับยากดภูมิคุ้มกันตลอดชีวิต หากติดเชื้อโควิดจะเกิดภาวะรุนแรงและมีโอกาสเกิดภาวะสลายอวัยวะสูงขึ้นหากมีการปรับลดยากดภูมิคุ้มกัน ซึ่งมีการศึกษาในผู้ป่วยกลุ่มนี้ พบว่าภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปมีความปลอดภัยสูงสามารถให้ร่วมกับยากดภูมิที่ได้รับอยู่และพบอัตราการติดเชื้อโควิดต่ำ</p> <p>- นพ.วิรัตน์ ภิญโญพรพานิช ผู้แทนสมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า จากผลการศึกษาและจากประสบการณ์การใช้จริง ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปมีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงและผลข้างเคียงที่ต่ำมาก</p> <p>- พญ.ปิยะธิดา หาญสมบูรณ์ ที่ปรึกษากุมารแพทย์ แนะนำการฉีดภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปเพื่อรักษา ให้ฉีดในผู้ป่วยโควิด 19 กลุ่มผู้ใหญ่ และเด็กที่อายุ 12 ปีขึ้นไป และน้ำหนัก 40 กิโลกรัมขึ้นไปที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อโรครุนแรงหรือมีโรคร่วมสำคัญ หรือผู้ป่วยที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงแต่มีปอดอักเสบเล็กน้อยถึงปานกลาง โดยใช้ขนาด 600 มก. ฉีดเข้ากล้ามเนื้อสะโพก 2 ข้าง และควรรับให้เร็วที่สุด หรือภายใน 7 วันหลังจากเริ่มมีอาการ</p> <p>3. ถอดบทเรียนโควิด 19 สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thecoverage)</p> <p>- สช. ร่วมกับ TCELS และภาคีเครือข่ายกว่า 600 คน ร่วมเวทีถอดบทเรียนการฝ่าฟันวิกฤตสุขภาพจากการระบาดโควิด 19 ภายใต้ต้นวัตกรรมการสังคมนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากหลายพื้นที่ วางเป้าสังเคราะห์สู่การออกแบบคู่มือ แนวทางวางแผนรับมือภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ภายใต้มุมมองเป็นฐานสำคัญ</p> <p>- นพ.วิชัย โชควิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหารคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ปาฐกถาพิเศษตอนหนึ่งว่า ความสำเร็จของการควบคุมการระบาดโควิด 19 ในไทย เกิดจากความเข้มแข็งของชุมชนสาธารณสุข ทำให้ไทยควบคุมการระบาดในระลอกแรกได้อย่างประสบผลสำเร็จ ในการระบาดระลอก 2 และ 3 จนกลายเป็นการระบาดใหญ่ทั่วประเทศนั้น มีที่มาจากความอ่อนแอของระบบการเมืองการปกครอง แต่ขณะเดียวกันชุมชนก็ได้เข้ามามีส่วนสำคัญในการบรรเทาปัญหาไปได้มาก ดังนั้น สิ่งที่ต้องรักษาเอาไว้หลังจากนี้ คือความเข้มแข็งของชุมชนสาธารณสุข และสิ่งที่ต้องพัฒนาเพิ่มคือ ชุมชนภาคประชาชน ให้พัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบในทุกระดับ ทั้งตัวบุคคล องค์กร เครือข่าย และระบบนิเวศ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p> <p>สร.รื้อระบบเข้าใช้งานเน็ต</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, hfocus)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สร. ให้สัมภาษณ์ประเด็นนี้มีผู้แฉข้อมูลส่วนตัวประชาชน 55 ล้านคน ว่า ที่ประชุมไม่ได้มีการรายงานเรื่องนี้ ส่วนรายละเอียดขอให้สอบถามปลัด สธ.</p> <p>- สธ. ได้ประกาศยกเลิกชื่อผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต และรหัสเข้าใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของ สธ. ตั้งแต่ 30 เม.ย.เป็นต้นไป โดยระหว่างนี้ได้ขอให้ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตบริเวณอาคาร สป.สร. สมัครและยืนยันตัวตน ผ่านแอปฯ "MyMOPH" เพื่อปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย และความสะดวกในการใช้งาน</p> <p>- พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. กล่าวว่า ได้สั่งการให้ตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ประสานข้อมูลกับกระทรวงเอ็มดีไอเอส เพื่อเร่งตรวจสอบผู้ใช้งานบัญชี "9near" โพสต์ขายข้อมูลส่วนตัวของคนไทยบนเว็บไซต์ Bleach Forums ขณะนี้คดีมีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก รู้ตัวผู้กระทำผิดแล้ว และเร็ว ๆ นี้จะมีการแจ้งให้ประชาชนรับทราบ</p>	-
<p>เตือนอากาศร้อน</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ผจก.) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์, แนวหน้า, ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ, สยามรัฐ, ch7, acnews, sonhditalk, pptvhd36, news1live, thaigov, thailandplus, voicetv)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เผย พยากรณ์อากาศ ชลบุรี-บางนา ค่าดัชนีความร้อนสูงถึง 49-50 องศา เสี่ยงเกิดฮีทสโตรก ขณะที่ 25 จังหวัดค่าดัชนีรังสีอยู่ในระดับสูงจัด ทำผิวหนังเกรียมแดด ส่งผลเสียต่อดวงตา ทำลาย DNA ในระยะยาว แนะนำหลีกเลี่ยงแดดโดยเฉพาะเวลา 9.00-15.00 น. ดื่มน้ำสะอาดมากๆ ไม่ต้องรอให้กระหาย หากเกิดอาการผิดปกติ เช่น หน้ามืด เวียนศีรษะ คลื่นไส้ หายใจเร็ว ให้รีบปฐมพยาบาลทันที</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (facebook)</p> <p>- เพจสรยุทธ โพสต์เรื่องราวของคุณวาสนา มะลิชู เตือนภัยช่วงอากาศร้อนจัด หลายคนเจอภาวะฮีทสโตรกไม่เว้นแต่น้องสัตว์เลี้ยงที่สามารถเจอสภาวะนี้ได้เช่นกัน พร้อมคลิปสุนัขที่เลี้ยงไว้เกิดอาการอาเจียน เดินเซ แล้วหายใจเร่ง นำส่ง รพ.</p>	-
<p>วันอนามัยโลก</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, มติชน, บ้านเมือง, hfocus thailandplus, thaigov, Chiangmainews) ทีวีช่อง NBT</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เป็นประธานการจัดกิจกรรมวันอนามัยโลก (World Health Day) ประจำปี 2566 และครบรอบ 75 ปี องค์การอนามัยโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 7 เม.ย. จัดโดยกรมอนามัย กรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต กรมการแพทย์ และ อย. จัดงานภายใต้แนวคิด "Health for All" หรือ "สุขภาพดีถ้วนหน้า" เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน และทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค</p> <p>- ดร. จอส ฟอนเดลาร์ ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย กล่าวว่า เป้าหมายของ WHO คือ การให้ประชาชนทุกคนมีสุขภาพดี โดยเป็นหน่วยงานที่ให้แนวทางและประสานการดำเนินงานด้านสุขภาพระหว่างประเทศ เพื่อให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศต่าง ๆ ประสานงานกับรัฐบาลเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านบริการสุขภาพแห่งชาติ ส่งเสริมมาตรการที่จะนำไปสู่ชีวิตที่มีสุขภาพดียิ่งขึ้น</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผยผลการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย พ.ศ. 2562-2563 พบว่าคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป มีการสูบบุหรี่เป็นประจำ ต่อมสุรา กินผักผลไม้ไม่เพียงพอ อีกทั้งมีภาวะน้ำหนักเกินหรืออ้วน เสี่ยงป่วยเป็นโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดสูง กรมอนามัยจึงมีนโยบายและแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหา เช่น นโยบายหวานน้อย ร้อยละ 5 ลดเค็ม ลดโซเดียม เป็นต้น</p>	-
<p>การถ่ายโอน รพ.สต.</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวถึงกรณีมีการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่ อทป. โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และมีมติเห็นชอบให้มีการถ่ายโอน สอน. และรพ.สต. ให้ไปอยู่กับ อบจ. ตามขั้นตอนและกระบวนการเดิม นั้น ยืนยันว่า สธ. เห็นด้วยกับการถ่ายโอน แต่ทุกอย่างต้องเตรียมพร้อมจริง ๆ ซึ่งปีที่ผ่านมาความพร้อมค่อนข้างน้อย ทั้งความเข้าใจของนายก อบจ. คู่มือแผนงานต่าง ๆ ที่เตรียมไว้ไม่ได้ผ่านกระบวนการครบถ้วน โดยเฉพาะการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน มีหลายรายที่ได้รับผลกระทบ สธ. จึงได้แจ้งกลับให้คณะกรรมการฯ ทบทวน พิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไร ย้ำว่าไม่ใช่การพยายามยื้อไม่ให้อถ่ายโอน</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สป.สธ. คว่ำรางวัล “องค์กรเกียรติยศ” และ “องค์กรคนดี”</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus)</p> <p>- นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัด สธ. เป็นผู้แทน สป.สธ. รับโล่รางวัล “องค์กรเกียรติยศ” และ “องค์กรคนดี” จากวุฒิสภา เป็นการเชิดชูหน่วยงานที่ทำดีเพื่อประชาชน ส่งเสริม ผลักดัน คนดี คนเก่ง และคนกล้า ผ่านการจัดโครงการและภารกิจที่รับผิดชอบ เป็นต้นแบบให้กับองค์กรอื่นๆ ของประเทศ โดยมีนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา เป็นผู้มอบโล่รางวัล</p>	-
<p>ค่าป่วยการ อสม.</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (กท.ธุรกิจ, hfocus)</p> <p>- นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวถึง ความคืบหน้าการปรับเพิ่มค่าป่วยการ อสม. เป็น 2,000 บาท ว่า สธ. เชิญส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณารายละเอียด และได้มีการส่งร่างค่าของบประมาณไปที่สำนักงบประมาณแล้ว 2 ส่วนทั้งงบค่าป่วยการที่ปรับเพิ่ม และจำนวน อสม.ที่ยังไม่ได้รับค่าป่วยการกว่า 30,000 คน ขั้นตอนจากนี้ต้องรอหลังเลือกตั้งและมีการเปิดสภาผู้แทนราษฎรก่อน เพื่อชี้แจงในชั้นกรรมาธิการงบประมาณ โดยจะได้รับในปีงบประมาณ 2567 เป็นต้นไป ส่วนกรณีการถ่ายโอน รพ.สต. ไปท้องถิ่น ไม่กระทบต่อการทำงานของ อสม. ยังช่วยทำงานกับ รพ.สต. เช่นเดิม เพียงแต่ตัดขั้นตอนการรับรอง ทำการอบรม อสม. โดยให้ สสอ. มาดำเนินการแทน มีผลทั้งประเทศไม่ได้เฉพาะแค่ถ่ายโอนเท่านั้น</p>	-
<p>ดูแลสูงวัยทกล้มช่วงสงกรานต์</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ)</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากข้อมูลของระบบบริการสุขภาพพบว่า 1 ใน 3 ของผู้สูงอายุทกล้มทุกปี สถานที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในบ้านและในห้องน้ำ สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการลื่น สะดุด หรือก้าวพลาดบนพื้นระดับเดียวกัน</p> <p>- นพ.อภิชาติ วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค แนะนำบุตรหลานกลับบ้านไปเยี่ยมผู้สูงอายุในช่วงสงกรานต์ มอบความรักความห่วงใยผู้สูงอายุให้ปลอดภัยจากพลัดตกหกล้มด้วย 2 ประการ ดังนี้ 1) มอบรองเท้า ที่มีลักษณะหน้ากว้าง หุ้มส้น ส้นสูงไม่เกิน 1 นิ้ว รูปทรงเหมาะกับรูปเท้า พื้นมีดอกยางไม่ลื่น และ 2) ปรับบริเวณพื้นที่ห้องน้ำให้ปลอดภัย ติดตั้งราวจับ ไขว้โถส้วมเป็นแบบซีกโครก และวางแผ่นรองกันลื่น ไขว้เก้าอี้นั่งอาบที่มั่นคงมีพนักพิงแขนและพิงหลัง เป็นต้น</p>	-
<p>พัฒนางานบริการออกหนังสือรับรองวัคซีน</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, thailandplus)</p> <p>- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เผยว่า กรมฯ เดินหน้าพัฒนาระบบการออกหนังสือรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรค เพื่อการเดินทางระหว่างประเทศ (INTERVAC) ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ เน้นความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกของประชาชน และขยายให้ครอบคลุมวัคซีนสำหรับผู้แสวงบุญที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ได้แก่ วัคซีนไขว้กาฬหลังแอน ไขว้หวัดใหญ่ เพื่อสะดวกกับผู้เดินทาง</p> <p>- นพ.วิชาญ บุญกิติกร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า หนังสือรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคเพื่อการเดินทางระหว่างประเทศทั้งรูปแบบเล่มและรูปแบบดิจิทัล สามารถขอรับบริการผ่านโทรศัพท์มือถือ และบันทึกหนังสือรับรองเป็นไฟล์เอกสาร PDF หรือรูปภาพไว้ในโทรศัพท์ หรืออีเมลได้เพื่อความสะดวกในการทำงาน ประหยัดเวลาเดินทางไปรับบริการ</p>	-
<p>โรคหลอดเลือดสมองโป่งพอง</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, mcot, newstv, thainews, thereporter)</p> <p>- นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ประกอบกับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้พบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโป่งพองเพิ่มขึ้น อัตราความพิการและเสียชีวิตสูงสุดประมาณร้อยละ 20-30 แนะนำวิธีการป้องกัน ด้วยการเลิกสูบบุหรี่ รักษาโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูง หากมีอาการปวดศีรษะรุนแรง มองเห็นภาพซ้อน ปากเบี้ยว พูดลำบาก แขนขาอ่อนแรง ควรรีบมาพบแพทย์</p> <p>- นพ.จินดา โรจนเมธินทร์ ผอ.รพ.ราชวิถี เผยว่า รพ.ราชวิถี เปิดศูนย์การรักษาผ่านสายสวนหลอดเลือด ให้การรักษาโรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดส่วนปลาย โดยการใส่สายสวนหลอดเลือด เพื่อมุ่งหวังให้เกิดผลลัพธ์การรักษาที่ดีขึ้น ลดความพิการและเสียชีวิต ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ</p>	-
<p>ร่วมมือเยียวยาผู้ติดฝิ่น</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ)</p> <p>- นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ประชาชนพื้นที่สูงตามแนวตะเข็บชายแดน มีประเพณีต้อนรับแขกด้วยฝิ่น และใช้ฝิ่นเพื่อการรักษา ผู้ติดฝิ่นมีสภาพร่างกายทรุดโทรม ไม่สามารถทำงานได้ กลายเป็นภาระของครอบครัวที่ต้องดูแล เข้าสู่การบำบัดรักษายาก เนื่องจากไม่มีหน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน ประกอบกับมีฐานะยากจน</p> <p>- นพ.สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผอ.สยช. กล่าวว่า สยช. ร่วมกับ รพ.ธัญญารักษ์เชียงใหม่ รพ.ธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน และเครือข่าย 7 แห่งบนพื้นที่สูง ดำเนินการเชิงรุก เยียวยาผู้ติดฝิ่นสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เปลี่ยนพื้นที่สีแดงเป็นสี</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เชียว บูรณาการกับองค์กรภายนอกปรับแก้กฎระเบียบและกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกการดำเนินการ จัดตั้งศูนย์ลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด ทั้งนี้ มีผู้ติดตามเข้ารับการบำบัดเพิ่มขึ้น คุณภาพชีวิตโดยรวมหลังเข้ารับบริการอยู่ในระดับดีมาก</p>	
<p>ยกระดับเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (thailandplus) - นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ ออย. เผยว่า ออย. ร่วมกับเครือข่ายในระดับภูมิภาค ประชุมการขับเคลื่อนงานตระหนักรู้สถานการณ์ภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค หาแนวทางในการปฏิบัติงานตอบสนองต่อภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อยกระดับการเฝ้าระวังความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ และพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศไทยอย่างยั่งยืน</p>	-
<p>ตรวจพบจุลินทรีย์ในก๋วยเตี๋ยวเรือกิ่งสำเร็จรูป สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, เดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า, ไทยโพสต์, ฐานเศรษฐกิจ, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, ejan, soudhitalk, thainews, amarintv, topnews, kapook, ch3plus, ch7, thaipbs, pptvhd36, Chiangmainews) - ออย. ร่วมกับ สสจ.นนทบุรี เก็บตัวอย่างอาหารจากสถานที่ผลิตอาหารเพื่อจำหน่าย ชื่อผลิตภัณฑ์ ก๋วยเตี๋ยวเลอร์ส บรรจุถุงพลาสติกสีแดง พบจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค Bacillus cereus ไม่เป็นไปตามประกาศ สธ. จึงจัดเป็นอาหารผิดมาตรฐานเตือนผู้บริโภคให้ระมัดระวังอย่าซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมา - เฟซบุ๊ก "ก๋วยเตี๋ยวเรือเลอร์ส" ออกมาชี้แจงเรื่องดังกล่าวว่า ทางบริษัทได้ให้ทาง ออย. आयัดล็อตดังกล่าวไว้ ไม่ได้นำออกมาจำหน่าย และจะมีการแถลงรายละเอียดเพิ่มเติมใน 1-2 วันนี้</p>	-
<p>ฝุ่น PM2.5 สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (chiangmainews) - จ.เชียงใหม่ ยังคงควบคุมจุดความร้อนในพื้นที่อย่างเข้มข้น ควบคุมไปกับการดูแลสุขภาพประชาชน ขณะที่ค่าคุณภาพอากาศยังอยู่ในระดับสีแดง ส่วนหนึ่งมาจากความกดอากาศต่ำ และอากาศที่หนาวเย็นในตอนเช้า จนท.กองสาธารณสุขของเทศบาลออกพ่นละอองน้ำเพิ่มความชุ่มชื้น โดยที่ อ.สันกำแพง พบค่า PM2.5 เกินมาตรฐานถึง 215 มคก./ลบ.ม. ด้านนายอำเภอแม่ออน ร่วมกับ สสอ. อสม. ออกแจกจ่ายหน้ากาก N95</p>	-
<p>กัญชา-การเมือง สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ch7) - กรณีมีตัวแทนจากพรรคภูมิใจไทยยื่นฟ้อง นายชววิทย์ กมลวิศิษฎ์ ในความผิดฐานละเมิดต่อศาลแพ่ง และยื่นขอไต่สวนฉุกเฉินคุ้มครองชั่วคราว กรณีที่นายชววิทย์แถลงข่าวประเด็นกัญชาส่งผลกระทบต่อการสมัครเลือกตั้ง สส. ของพรรคภูมิใจไทย ศาลแพ่งพิจารณาแล้ว มีคำสั่งให้ยกคำร้องของคู่กรณีฯ ล่าสุด นายศุภชัย ใจสมุทร นำหลักฐานไปยื่นต่อศาลให้พิจารณาเรื่องนี้อีกครั้ง ผลออกมาศาลมีคำสั่งห้าม นายชววิทย์ กล่าวหรือแสดงการกระทำด้วยวิธีใด ๆ เฉพาะเรื่องกัญชาที่เกี่ยวข้องกับโจทก์ - นายชววิทย์ กมลวิศิษฎ์ โพสต์ว่า ยืนยันว่าเป็นสิทธิอันชอบธรรมของประชาชนในการต่อต้านกัญชาที่ไร้กฎหมายควบคุมการปลดล็อกกัญชาออกจากบัญชียาเสพติด เกิดจากพรรคภูมิใจไทย โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรค ซึ่งการต่อต้านจะดำเนินการต่อไป และยืนยันไม่อุทธรณ์ แต่จะเดินหน้าหนักขึ้นเพื่อพิสูจน์ผลร้ายของกัญชา</p>	-
<p>ขบวนการอุ้มบุญ สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (facebook) - เพจ Drama-addict โพสต์ข่าวขบวนการอุ้มบุญ มีทั้งคนมีสี หมอ ช่วยเหลือ อีกไม่เกิน 10 ปี เด็กที่เกิดมาจะบรรลุนิติภาวะ และเป็นนอมินีถือครองทรัพย์สินให้เครือข่ายเงินเทาในไทยแบบถูกกฎหมาย โดยขบวนการนี้ทำในกัมพูชาแต่มาตลอดในไทย ด้วยการจ้างสาวไทยอุ้มท้อง เรื่องนี้เกิดขึ้นมาเกือบ 10 ปีแล้ว และมีข้อมูลว่าแพทย์ที่ร่วมขบวนการนี้ส่วนหนึ่งอยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีจรรยาบรรณกับแพทยสภา และอีกส่วนหนึ่งถูกพักใช้ในอนุญาตแล้ว</p>	-
<p>ปัญหาความแออัดใน รพ. สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (facebook) - เพจชมรมแพทย์ชนบท โทศว่า จะมีนโยบายสุขภาพของพรรคใดบ้าง ที่จะใช้เวลา 4 ปี ต่อจากนี้ยุติความแออัดใน รพ.รัฐ ซึ่งเกิดจากหลายปัจจัย ทั้งสถานที่คับแคบ ระบบการดูแลผู้ป่วยไม่ดี ไม่มีการส่งต่อกลับ งบฯกระจุกอยู่ในเขตเมือง จำนวนแพทย์ภาพรวมทั้งประเทศมากพอแต่ยังกระจุก แสดงให้เห็นถึงการขาดการวางแผนแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีแผนนโยบายซื้อเครื่องฟอกไต เครื่องฉายแสง ซึ่งไม่ได้แก้ปัญหาสำคัญอย่างสาธารณสุขทุกซ์จากความแออัดเลย</p>	-